

TACCพร้อมเสิร์ฟ โอเลี้ยงสไตล์ไทย เป่าโตดับเบิลดิจิต

#TACC #พื้นที่ - TACC ลุยเสิร์ฟ

“โอเลี้ยง” เครื่องดื่มสไตล์ไทยโบราณ เติร์ยมวางจำหน่ายเครื่องดื่มเย็นในโอกดที่ร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 26 กันยายน-20 พฤศจิกายน 2567 ฟากผู้บริหารมั่นใจตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คาตต้นรายได้ปีนี้โต Double-Digit ตามเป้า ฟากโปรกเคาะเป้า 7.60 บาท

นายชัชชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร → **อ่านต่อหน้า 31**



บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TACC เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมส่งเครื่องดื่มเย็นในโอกดรสชาติใหม่ “โอเลี้ยง” วางจำหน่ายในร้าน 7-Eleven พร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 26 กันยายน - 20 พฤศจิกายน 2567 นี้ และมั่นใจว่าช่วยผลักดันยอดขายปีให้เติบโตอย่างต่อเนื่องระดับ Double-Digit ตามเป้าหมายที่วางไว้

● เชื้อกระแสดี

ทั้งนี้ “โอเลี้ยง” เป็นเครื่องดื่มสไตล์ไทยโบราณ มีมนต์เสน่ห์ของรสชาติและกลิ่นกาแพที่เป็นเอกลักษณ์ ต้นตำรับไทยแท้ หอมหวาน เข้มข้น กลมกล่อมลงตัว ช่วยดับกระหาย และเติมความสดชื่นในทุกยามที่ได้ลิ้มลอง

“มั่นใจว่าเครื่องดื่มรสชาติใหม่ “โอเลี้ยง” จะได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคทุกกลุ่มที่ชื่นชอบเครื่องดื่มสไตล์ไทยโบราณ ที่ทำจากเมล็ดกาแพคั่วบดหยาบ หอมกรุ่นกลิ่นกาแพอันเป็นเอกลักษณ์ของไทยแท้ ผลานรสชาติหวาน

กลมกล่อมลงตัว ช่วยดับกระหายและเติมความสดชื่นให้กับผู้บริโภคในทุกครั้งที่ได้ดื่มได้เป็นอย่างดี” นายชัชชวี กล่าวในที่สุด

ปัจจุบัน TACC ยังคงเดินหน้านโยบายการสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจหลักเพื่อสร้างการเติบโตต่อเนื่องอย่างมั่นคงและยั่งยืน ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการต้นทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงให้ความสำคัญในด้านการพัฒนาสินค้าใหม่ ออกสู่ตลาดร่วมกับ CP ALL ในฐานะ Key Strategic Partner ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อช่วยผลักดันยอดขายเพิ่มขึ้นและรองรับความต้องการของผู้บริโภค

● เป้า 7.60 บาท

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบติก จำกัด หรือ GBS เปิดเผยว่า ทางฝ่ายมีมุมมองเป็นกลางจากการประชุมนักวิเคราะห์ เนื่องจากปัจจัยที่คาตได้ยังเป็นไปตามเดิม คือ การเติบโตจากธุรกิจกลุ่ม 7-Eleven ตามแผนขยายสาขาในประเทศและต่างประเทศ อาทิ สเปน ลาว และกัมพูชา และกลุ่ม Non 7-Eleven โดยหลักมาจากการเป็นคู่ค้ากับกาแพพันธ์ไทย (สัดส่วน 6-7% ของรายได้รวม) มีแผนขยายสาขาเชิงรุก ซึ่งปัจจุบันมี 947 สาขา โดยปีนี้คาตเปิดเพิ่มทั้งหมด 400 สาขา และแผน 5 ปี จะมีทั้งหมด 5,000 สาขา

อย่างไรก็ตามยังคงประมาณการรายได้และกำไรปี 2567 รว 1,847 ล้านบาท +8%YoY และ 242 ล้านบาท +16%YoY ตามลำดับ และราคาเหมาะสม 7.60 บาท Upside 55% และจ่ายอัตรารเงินปันผล 7-8% ต่อปี แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 7.60 บาท 📈